



ที่ ชก 75101/ว /ว 280

สำนักงานเทศบาลตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสิขมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

15 พฤษภาคม 2552

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลวังเพิ่ม ที่ ชก 75101/ว 169 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลวังเพิ่ม ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเพิ่ม
ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสิขมพู จังหวัดขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
ตามผู้สมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครได้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสน เทิษฐเชียว)

นายกเทศมนตรีตำบลวังเพิ่ม

สำนักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
โทร. 043-399-251



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลว่างเพิ่ม
และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล ลงวันที่ 3 เมษายน
2552 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภท
อื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลว่างเพิ่ม ระหว่างวันที่ 20 เมษายน
2552 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลว่างเพิ่ม นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ทั้งนี้
การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตาม ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก
ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)ตามกำหนดการและรายละเอียด
ดังนี้

1. รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
2. การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบราชการสีทึบ โคนำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและบัตร
ประจำตัวรับสมัครคัดเลือกแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือก
3. หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดไม่มามีรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์) ในวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้ผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายประมุข ชาอนุวงศ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับ โอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายบริหาร
และคะแนนคุณสมบัติ

(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของเทศบาลวังเพิ่ม ลงวันที่ 3 เมษายน 2552)

ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด	คะแนนคุณสมบัติ							
		เงินเดือน (20)	วุฒิ การศึกษา (20)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง (20)		อายุราชการ (20)	วินัย (10)	ความดี ความชอบ (10)	รวม (100)
				ในระดับ ปัจจุบัน (14)	ในสาย งาน ปัจจุบัน (6)				
101	นางมณฑิรา ร้อยพิลา หัวหน้าส่วนการคลัง (นบพ.คลัง 6) อบต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	13.60	18	6	3.4	15.20	10	8.8	75